
 

139. löggjafarþing 2010–2011.
Þskj. 545  —  387. mál.

Fyrirspurn
til félags- og tryggingamálaráðherra um lífeyristryggingar.

Frá Margréti Tryggvadóttur.

1. Hversu mikið greiðir ríkið vegna lífeyristrygginga, sundurliðað milli ríkistryggða kerfis-
ins og almenna kerfisins?

2. Hversu margir lífeyrisþegar fá greiðslur vegna lífeyristrygginga frá ríkinu, sundurliðað
milli ríkistryggða kerfisins og almenna kerfisins?

3. Hver hefur þróun síðustu fimm ára verið í fjölda lífeyrisþega og í útgjöldum ríkisins
vegna lífeyristrygginga?

Skriflegt svar óskast.


